

THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT

BÀI GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 10

Năm học: 2022 – 2023

Chủ đề: “*Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10*”

I. Thời gian giới thiệu: Tháng 10 - 2022

II. Người giới thiệu: Cộng tác viên 4A3

III. Đối tượng nghe: Bạn đọc

IV. Địa điểm giới thiệu: Cổng thông tin điện tử trường Tiểu học Đoàn Kết

V. Hình thức giới thiệu: Trực tiếp

VI. Âm nhạc: Hoàng Ngọc Ánh

VII. Viết bài: Lưu Thanh Tâm

VIII. Phụ trách: Vũ Thuý Quỳnh

IX. Thông tin thư mục: *Cuốn Sách “Cha mẹ không phải người đẩy tớ của tôi”* .- Trương Cần; Hà Linh (biên dịch), H .- NXB: Dân Trí, 2021 .- 109tr.; 15x21cm

X. Nội dung: (có đính kèm)

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng các em học sinh thân mến!

Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2022 với chủ đề: “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch Covid-19”.

Các em học sinh thân mến!

Sách là người bạn thân thiết trên con đường trưởng thành, sách cũng là một công cụ tốt để mỗi chúng ta học tập, rèn luyện kiến thức mới. Mỗi sự vật đều có vị trí, vai trò khác nhau và con người cũng không ngoại lệ. Nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan gồm mười cuốn. Mỗi cuốn sẽ là một chủ đề mang tới rất nhiều câu chuyện thú vị, ý nghĩa về việc học tập không hề đáng sợ, dũng cảm đối diện khó khăn, xây dựng thói quen tốt, tự lập, làm người trung thực...tạo góc nhìn đa diện về: học tập, tinh thần lạc quan, hiếu thuận, sự tự tin...để từng bước thay đổi nhận thức, hình thành thói quen tốt đẹp, sống hết mình. Chính vì điều đó, hôm nay thư viện trường Tiểu học Đoàn Kết trân trọng giới thiệu tới quý thầy cô cùng các em học sinh cuốn sách: **“Cha mẹ không phải người đấng tử của tôi”** do Trương Cần, Hà Linh (dịch giả). Cuốn sách gồm nhiều câu chuyện hay như: Người mẹ ấm áp (trang 10), Kỷ lục của tình mẹ (trang13), Hũ canh nóng từ mẹ (trang 38), Sự khoan dung của cha (trang 60)...

Chúng mình cùng nghe câu chuyện Yêu công việc của bản thân (trang 7-9)

Khi Puzo 15 tuổi, cha cậu bị bệnh qua đời...mẹ đưa Puzo cùng hai em gái tới nhờ cậy người cậu ở Roma...

Gia đình người cậu cũng không giàu có, sắp xếp cho bốn người họ cũng không dư tiền cho Puzo đi học, đành cho cậu tới quán rượu làm phục vụ kiếm tiền. Ba năm sau Puzo trở thành một thanh niên cao ráo đẹp trai.

Một buổi tối về nhà, Puzo nói với mẹ rằng mình không muốn làm nhân viên phục vụ nữa, mẹ hỏi tại sao, cậu kể lại việc gặp phải ở quán: “Khi rót rượu cho khách, cậu không cẩn thận để rượu bắn vào người đó, không chỉ bị mắng mà người khách đó còn tát cậu một cái. Quản lý cũng mắng cậu một trận, cảnh cáo còn tái phạm nữa thì đuổi việc. Puzo nói không muốn tới đó nữa, không chịu sự sỉ nhục của họ nữa.”

Mẹ nghe xong, nghiêm nghị nói: “Con nói lời này thì đáng ăn một cái bạt tai!” Puzo sững người, không ngờ mẹ không những không thương cậu mà còn trách mắng cậu, cậu muốn khóc.

Mẹ cậu nói tiếp: “Con chỉ nghĩ tới bản thân, con có nghĩ tới người khách đó không? Có thể anh ta chỉ có một bộ quần áo đẹp, lại đang bàn công việc quan trọng mà bị con làm hỏng lại không tức giận sao? Nếu con là nhân viên phục vụ tốt thì sẽ không để việc đó xảy ra. Để xảy ra việc như vậy vì con chưa từng nghĩ mình sẽ làm tốt công việc này”

Một buổi trưa, Puzo đang làm việc, ngẩng lên thấy mẹ tới, định lên tiếng thì mẹ cậu đặt tay lên môi ra hiệu đừng nói gì, sau đó làm như không quen biết cậu và ngồi xuống, nói nhỏ hãy ứng xử với mẹ như với những người khác khác.

Mẹ cậu cũng gọi đồ như khách hàng bình thường. Cậu phục vụ vừa vụng về vừa hoảng loạn, khi mang món cuối cùng lên thì lại làm đổ ly rượu.

Mẹ nhìn cậu: “Con cảm thấy làm phục vụ thì rất mất mặt à? Mẹ thấy con lén lút như trộm cắp, như vậy mới là mất mặt, con có biết không?” Mẹ Puzo nói lớn rồi thất vọng bỏ đi. Puzo đứng đó, trái tim run rẩy, nước mắt chảy ra.

Buổi tối về nhà, mẹ ôm lấy Puzo nói: “Con trai, mẹ xin lỗi, sáng nay mẹ quá đáng rồi, mẹ xin lỗi!” rồi động viên: “Con trai, con phải trân trọng công việc mình đang làm. Con không được cảm thấy mình thấp kém, trong tim con phải nghĩ mình như một vị vua”. Puzo cười, nói với mẹ: “Nhưng con chỉ là một nhân viên phục vụ tầm thường thôi”

Mẹ nói: “Đúng, con là nhân viên phục vụ, nhưng nếu con làm một cách tốt nhất thì con sẽ trở thành vua của các nhân viên phục vụ!”

Mẹ vỗ vai cậu: “Con trai, từ ngày mai, con hãy thử làm việc với thái độ khác, được không?” Sau đó thái độ làm việc của Puzo đã thay đổi. Dần dần mọi người đều thích cậu, nhiều khách tới đều chỉ đích danh cậu phục vụ. Khi đi trên đường có người gặp cũng chào cậu, cậu cảm thấy dường như cả Roma này đều biết tên cậu.

Một hôm, khi Puzo đang bận rộn tiếp đón khách hàng, mẹ cậu bước vào, tay cầm một bó hoa tươi, đặt vào tay cậu, cười và nói: “Con trai, chúc mừng sinh nhật 20 tuổi của con. Hôm nay con đã thực sự trở thành vua của ngành ẩm thực Roma rồi.”

Về sau, Puzo đã mở được khách sạn Gloria, thực sự đã trở thành vua của ngành kinh doanh ăn uống ở Roma.

Tại lễ khánh thành khách sạn, Puzo hài hước nói với mẹ tóc hoa râm của mình: “Một người mẹ muốn con trai lười nhác, tự tin của mình trở nên chằm chằm, tự tin, không cần phải làm quá nhiều, chỉ cần mắng mỏ anh ta trước mặt mọi người là đủ rồi”.

Bài học trưởng thành: Một người dù làm ngành nghề gì, dù ở vị trí nào, đều nên yêu thích công việc của mình. Chỉ có tình yêu, niềm đam mê với công việc mới giúp chúng ta làm tốt được. Ở cương vị nào thì cũng nên làm một người có trách nhiệm, “Ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên”, chỉ cần bạn làm tốt việc của mình thì đều có thể đạt được sự nghiệp lớn.

Qua cuốn sách, thư viện nhà trường muốn gửi ngấm tới quý bạn đọc niềm đam mê đọc sách: “Không gì tốt hơn việc đọc và hấp thụ càng ngày càng nhiều tri thức”. Mời quý thầy cô cùng các em học sinh cùng tìm đọc cuốn sách “**Cha mẹ không phải người đầy tớ của tôi**” mang số đăng kí cá biệt Tr4299 được đặt trong tủ sách kỹ năng sống của thư viện trường Tiểu học Đoàn Kết.

Cám ơn quý thầy cô cùng các em đã chú ý nghe phần giới thiệu sách của tập thể lớp 4A3 chúng tôi.

Hẹn gặp lại quý thầy cô và các em vào buổi giới thiệu sách lần sau!

NHÂN VIÊN THƯ VIỆN

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Lưu Thanh Tâm

Nguyễn Văn Tuấn